



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca

WEB: WWW.VOVIWEB.ORG

Số 417

ngày 6 tháng 07 năm 2003

Tờ báo hằng tuần ĐIỆN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Trí Tâm

*Trí tâm khai triển chính mình hiểu
Tiến hóa không ngừng tự vượt xuyên
Cảm mến Trời ban sáng suốt duyên
Thực hành chánh pháp rõ duyên tiền*

Kính bái,

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 27/04/03 đến 02/05/03

Copyright 2003 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Liên tục dùng ý niệm Phật có hữu ích gì không?
- 2) Sự tham dâm có hữu ích gì không?
- 3) Duyên lành tái ngộ là sao?
- 4) Đường nào là đường tiến hóa?
- 5) Quý tướng Trời cao bằng cách nào?
- 6) Muốn giải uất khí thì phải làm sao?
- 7) Muốn giải sạch trược khí thì phải làm sao?

<p>1) Sydney, 27-04-2003 5: 55 AM <i>Hỏi: Liên tục dùng ý niệm Phật có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa liên tục dùng ý niệm Phật rất hữu ích cho tâm lẫn thân</p> <p>Kệ: <i>Qui nguyên thiên giác an hòa tịnh Chuyển hoá thâm sâu tận các ngành Tự giải phân minh đường trí giác Thực hành chất phát chuyển thông hành</i></p>	<p>2) Sydney, 28-04-2003 6: 05 AM <i>Hỏi: Sự tham dâm có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự tham dâm cuối cùng đều có hại cho tâm lẫn thân</p> <p>Kệ: <i>Tham dâm phá hoại thân hình động Tiến tới không thông tự phải tòng Học hỏi thâm sâu lòng trí động Thực hành chất phát tự mình mong</i></p>
<p>3) Sydney, 29-04-2003 8: 20 AM <i>Hỏi: Duyên lành tái ngộ là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa duyên lành tái ngộ là chuyện không ngờ trước được</p> <p>Kệ: <i>Duyên lành tái ngộ chuyện vui thay Học hỏi không ngừng chuyện dở hay Duyên kiếp tái hồi nay được ngộ Qui nguyên giếng mối hội tâm này</i></p>	<p>4) Sydney, 30-04-2003 3: 36 AM <i>Hỏi: Đường nào là đường tiến hóa?</i></p> <p>Đáp: Thừa đường dứt khoát là đường tiến hóa</p> <p>Kệ: <i>Tiến hóa thâm sâu tự phân hành Vượt qua khổ nạn tự cảm an Gieo duyên tận độ tâm thanh tịnh Quý tướng Trời cao tự đạt thành</i></p>
<p>5) Honolulu, 01-05-2003 9: 40 AM <i>Hỏi: Quý tướng Trời cao bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thừa quý tướng Trời cao bằng cách thực hành hướng về Thượng Đế</p> <p>Kệ: <i>Thành tâm hướng thượng tự qui về Giải tỏa phiền ưu giải giác mê Tiến hóa không ngừng tâm chẳng động Bền lâu khai triển tự khai vòng</i></p>	<p>6) Honolulu, 02-05-2003 3: 00 <i>Hỏi: Muốn giải uất khí thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa muốn giải uất khí thì phải co lười răng kê răng dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thường xuyên thì sẽ giải được uất khí trong nội tâm</p> <p>Kệ: <i>Hướng thanh niệm Phật sẽ giải trực Uất khí tiêu tan tự hợp bàn Thanh diệu tương hành sanh ý tốt Minh tâm kiến tánh tự nhiên thành</i></p>
<p>7) Honolulu, 03-05-2003 12: 55 AM <i>Hỏi: Muốn giải sạch trược khí thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa muốn giải sạch trược khí thì phải thường xuyên dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật</p> <p>Kệ: <i>Vun bồi chấn động nội tạng tăng Giải tỏa uất khí của mỗi tầng Dứt khoát thực hành cho đến đích Bình tâm thanh tịnh tự thân hành</i></p>	

THƯ TỪ LAI VẮNG

S, ngày 16/02/2003

Con kính gửi Thầy,

Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, an khang, an lạc và bà Tám luôn mạnh khỏe.

Thưa Thầy, gia đình con gồm 4 người tu theo Pháp này. Con bắt đầu tu năm 1984. Ngày con mới bước vào Pháp con rất là cứng cõi và mạnh mẽ. Tu hành thì bạn bè, anh chị thì đạt được nhiều kiểm chứng lạ, còn con thì chỉ biết được là mình được mở rất nhiều, ngoài sự mở trí con chỉ biết một điều là phải học.

Thầy ạ, bài học nào đến với con, con luôn đón nhận và còn thấy vui thích là mình đã được học bài, và con đã hiểu rất nhiều.

Thầy ạ, vậy mà có hai bài học mà con cảm thấy nghị lực mình yếu đi là Tiền và Tình. Ngày mà con mắc nợ tâm con luôn nghĩ là chết. Nhưng con đau lòng là chết rồi mà Đạo con chưa trọn. Con luôn hối tiếc là Đạo và Hiếu chưa trọn, vì con còn mẹ cũng già yếu. Và Trời Đất và Đấng Cha lành đã ban ân phước đến cho con, con đã trả được nợ và cuộc sống bình yên đến với con, tâm hồn con thanh thản nhẹ nhàng.

Thầy ạ, bình yên đến với con được hai năm và chuyện tình cảm lại đến với con. Ngày trước con luôn nói là tình cảm là gì, con xem thường, chữ tình con rất xem nhẹ Chắc có lẽ vì vậy nên con mới vướng vào chữ Tình. Tiền tình con đều vướng, mà con không trọng chữ tình, con không hề nghĩ đến, con chỉ lo nghĩ đến chữ tiền mà thôi Đến khi tiền con đã lo xong, thì tình lại đến. Người đó theo con rất lâu và đã đi một thời gian rồi trở lại. Lần trở lại này con đã trả nợ xong, con đã kiểm chứng lại tình cảm của người đó, nhưng con rất bình tĩnh mà khuyên người đó nên lập gia đình đi và con đã quyết chí rồi, tu không lập gia đình.

Thầy ạ, thời gian sau đó người đó lập gia đình. Đến ngày cưới, người đó kể lại với bạn con là luôn nghĩ là sẽ làm đám cưới với con. Ngày đám cưới của người đó con khóc thật nhiều mà con cười cũng nhiều, khóc vì chuyện tình đời dang dở, cười vì mình được tự do hành pháp.

Thầy ạ, sống trong nội tâm như con thật là khổ, tất cả sự việc con đều nén ở trong lòng, rồi con trở thành người thần thờ điên dại, khi thì cười khi thì khóc, và từ đó thần kinh của con rất yếu và ý chí con suy sụp. Cuối cùng con cũng cố gắng mà gượng để cứu lấy mình. Tỉnh lại thì con lại tự trách mình sao mà u mê và nhu nhược yếu hèn. Má con bị bệnh tai biến, con phải lo cho má. Mỗi đêm con phải thức nhiều lần và lớp thần kinh của con yếu, nên con đã bỏ thiền bốn năm rồi.

Thầy ạ, những lúc đau khổ, con thường tâm sự cùng Thầy qua nhật ký. Tâm tư của con luôn nghĩ đến Thầy và lúc nào con cũng nghĩ là đũa học trò tràn đầy tội lỗi, và con quyết năm nay con sẽ thiền lại Ngày mừng hai Tết, chị con đi thiền đường tình cờ gặp chị N S, con nhờ chị N S chuyển thư con đến Thầy. Con xin Thầy cho con lời dạy và Thầy giúp con có nhiều nghị lực để con tiếp bước trên đường hành pháp.

Con xin biết ơn Thầy.

Kính bái

Con

T N

Sydney, ngày 24/04/2003

T N,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 16/02/2003 được biết con đang động loạn vì dâm tánh, thiếu dứt khoát, tâm thân yếu, loạn động trong sự tham dục bất chánh, đã khổ lại càng khổ thêm. Toàn là dồn

dập những chuyện ngoài ý muốn, chỉ có con đường hướng thượng tu học thì mới giải quyết được mọi sự. Có dụng cụ thì mới có chứng giải. Ở đời này tiền tình duyên nghiệp đã lôi cuốn biết bao nhiêu người xuống âm phủ. Làm người đang sống trong cảnh có Trời có Đất có Đạo mà không chịu nhịn nhục để sớm thức tâm, ngược lại đã tự hại mình xuống vực thẳm không bao giờ giải quyết được. Nếu con dứt khoát muốn tu thì phải thực thi 10 điều tâm niệm như sau :

- 1) Nhịn nhục và cần mẫn
- 2) Dứt khoát thất tình lục dục
- 3) Tha thứ và thương yêu
- 4) Nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa
- 5) Bớt thính và vị tha
- 6) Đối đãi thật tâm và lễ độ
- 7) Sống tạm để cứu đời không phải để hưởng thụ
- 8) Giữ tâm thanh tịnh trong mọi trường hợp xảy ra
- 9) Quên mình trì niệm lục tự Di Đà
- 10) Hòa tan trong khổ mưu cầu sớm thức tâm.

Học thuộc lòng 10 điều kể trên thì sẽ được nhiều sự may mắn đến với con. Con hành thiền là giải, ngược lại là con chỉ rước động mà thôi

Người tu Vô Vi động loạn bỏ đạo là rước nghiệp vào tâm, thực thi những chuyện không cần thiết, phạm thượng hồi nào không hay, lúc chết phần hồn sẽ thành trùng đế, không giúp ích được ai cả ! Thầy thường nói Khổ! Khổ! Khổ ! ba lần khổ mới bằng lòng bước vào Phật Pháp.

Thầy năm nay 81 tuổi, mong con thức tỉnh và tự tu chứ Thầy không thể phục vụ con nhiều.

Quý thương,
Lương Vĩ Kiên

THƠ

Thủy-Tánh

*Nhớ về quý Đạo-Hữu
Thiền-Tâm và Tạ-Thái.*

Nước vốn biểu-dương triết-lý Thiền,
Thức hòa-đồng của đáng minh-hiền.
Nông sâu rộng hẹp không dư thiếu ;
Dài ngắn vuông tròn chẳng lệch nghiêng.
Ứng-phó muôn hình còn thủy-tánh ;
Trải xuyên vạn-trạng hãy y-nguyên !
Cương-nhu đáp-biện tùy hoàn-cảnh ;
Đầy khắp trong ngoài Nước vẫn riêng.

Toulouse, ngày 7-06-2003
Kính bút,
Trịnh Quang Thắng.

CHÁNH THIỀN-ĐỊNH

Thiền là đạo nhạc không đờn,
Thiền là an tịnh không hờn không ganh,
Thiền là thẳng tiến cõi Thanh,
Thiền là kinh Điển an-lành giải-thông,
Thiền là thoát tục về Không,
Thiền là Siêu-Lý mà không cần lời,
Thiền là giác-ngộ mồm cười,
Thiền là thâm biết những người già chân,
Thiền là sáng-suốt cân-phân,
Thiền là thanh-tịnh khai tầng hào-quang,
Thiền là Chánh-Định Niết-Bàn.

Vũ Quát Thông.
(CA.- Stanton, 06/29/2003)

MỘT THOÁNG BÂNG-KHUÂNG

Họa-vần bài Thơ của Đ/H Thiên-Đặng
Thiên-Đường Phú-Nhuận (TBPTDN 373)

Ta từng có những bâng-khuâng tự hỏi
Tại sao tìm thoát khỏi thế-gian này
Khi tiền tình còn bao kẻ đắm say :
Ta đối ta hay thật tâm đối hưởng ?

Ta sinh ra trong hữu-vi sắc-tướng,
Với thất-tình lục-dục ngự tâm-can ;
Tìm Pháp tu vì muốn thoát trần-gian
Bao vui thú đắm say gây phiền-não ?

Ta bâng-khuâng ngại tìm về nẻo Đạo,
Như đà-điều trước bao việc nhần-tiền,
Biết có thật luyện-tu để hồi-nguyên
Hay vọng-tưởng để rồi đi sai lạc ?

Ta bâng-khuâng tự hỏi điều khao-khát
Là Thiên-Quốc hay điều tự đối mình ?
Khỏa-lập mãi với Đạo-Lý siêu-minh
Giấu đầu vào sách kinh đừng tự thấy ?

Ta bâng-khuâng nhìn đời đau biết mấy :
Cứ bôn-ba mà vẫn đứng chôn chân
Trong lẩn-quẩn vòng đua trường thế-nhân
Biết ngày nào hết còn xa Chân-Lý ?

Ôm bản-ngã từ vô-chung vô-thủy,
Làm thế nào để thành một Chân-Nhân
Với tâm vô-quái-ngại đúc Pháp-Thân,
Hòng thoát-tục hòa-tan cùng Lẽ Đạo ?

Ta bâng-khuâng tự hỏi khi cầu Đạo
Có thật muốn trở về tu sửa mình ?
Và xem thường sự bại nhục thảng vinh
Hay vẫn cứ lên-đênh ôm bản-ngã ?

LÝ Minh-Huy.

(U.S.A. - CA. Garden Groove)

VÌ SAO TÔI LẠI GIÚP TÔI ?

Vì sao tôi lại giúp tôi ?
Người đời chưa giúp vỡ đôi chữ tình.
Tiếng nói nụ cười trên môi,
Tôi giúp tôi trước rồi tôi giúp người.
Vô Vi phương pháp có mời,
Mười điều tâm đạo giúp đời người tu.

Khai thông để tránh khờ ngu,
Vui cùng chơn pháp tự tu thuận hòa.
Ngày mai tôi cũng giúp tôi,
Hành thiền trên hết để với nỗi lằm.
Tâm trí tịnh thiền an vui,
Đi đâu cũng nhớ chữ tâm cứu người.
Rồi từ đó có nhiều hơn,
Nhiều điều quá khứ nhẹ với tâm hồn.
Cùng Thầy và bạn an tồn,
Vui cùng chơn pháp như tồn dài lâu.

Nam Mô A Di Đà Phật

Thông Hải, 28/6/03

Hoàng Kiệt

CẦN NGÔN

Đường tu tất trải nhiều gian khó
Người hành thiền gắng bỏ ác ôn
Nhờ đời kích động dập dồn
Chán đời qua đạo vượt cơn si mê
Tâm hướng thượng qui về nội thức
Nào muốn làm bực tức một ai
Dẹp đi luận thuyết đông dài
Chỉ mong nhận biết ta sai ta khờ
Thường Niệm Phật được lời tức khắc
Gom điển thanh khỏi mất lòng người
Răng kể miệng ngậm ai ơi!
Việc mình mình giải, chuyện đời đời lo
Kẻ quen thói nhỏ to bàn tán
Chuyên thỉnh mời trước bám vào tâm
Phật xa tự động Ma gần
Vì luôn hướng ngoại chẳng tầm lỗi ta
Ngồi thiền khó vượt qua nhưc mỗi
Tánh thị phi làm rối mọi phần
Muốn không rước nghiệp hại thân
Cần ngôn là việc phải cần thực thi
Trung ngôn vốn thường hay nghịch nhĩ
Gan nóng làm hỏa khí uất hơi
Kẹt trong tánh ý nhiễm đời
Mấy ai vui nhận những lời chê bai
Với kinh nghiệm đắng cay đã trải
Nhờ tình đời xét thấy lỗi ta
Ngày đêm nguyện niệm Di Đà
Tự phê, tự sửa thoát ra tình trường.
PHAN VĂN BỬU
(T/Đ. Phú Nhuận, 22/06/2003)

Thông báo của VôVi Multimedia Communication(VMC) v/v Thiên Ca năm 2003

Với sự chứng tâm và chỉ dạy của Đức Thầy thiên ca năm 2003 sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 10 năm 2003 tại hí viện “The Flint Center Of Performing Arts Cupertino” thành phố **Cupertino, trung tâm của Silicon Valley** với chủ đề “Tiếng Trống Đại Đồng” mục đích nói lên sự nhiệm mầu của Pháp Lý Vô Vi cho những ai muốn giải thoát nghiệp kiếp trầm luân, tu mau kết quả và đưa Pháp Thiên Vô Vi hội nhập với mọi người trên thế giới.

Qua những buổi trình diễn thiên ca khắp nơi, chúng tôi chân thành cảm tạ quý mạnh thường quân, quý bạn đạo đã nhiệt tình ủng hộ từ tài vật, công sức đến tinh thần giúp chúng tôi hoàn thành tốt đẹp và gặt hái được nhiều kết quả trong cộng đồng Việt Nam, rất nhiều người có cảm tình và quan tâm đến Pháp Thiên Vô Vi của chúng ta.

Với mục đích dùng các phương tiện ca nhạc để đưa những đạo lý thâm sâu của Đức Thầy đi vào lòng người, thiên ca “Tiếng Trống Đại Đồng” năm nay sẽ mang một sắc thái rất đặc biệt có sự hiện diện của “Bé Tám” 81 tuổi đánh lên tiếng trống kêu gọi từ tâm của mọi người trên thế giới và nhất là những người Việt Nam ly hương ở **ngay trung tâm của Silicon Valley**. Chúng tôi thành tâm mời gọi sự tham gia tích cực của quý mạnh thường quân, quý bạn đạo và thân hữu tham dự buổi trình diễn thiên ca năm 2003 một cách đông đảo, ủng hộ chúng tôi với những hạng vé:

- (1) – Vé VIP, tùy hi
- (2) – Vé \$75 USD hạng nhất
- (3) – Vé \$45 USD hạng nhì
- (4) – Vé \$25 USD đồng hạng

Vé có số ghế quý vị đặt trước sẽ có chỗ tốt.

Chúng tôi mong mọi quý vị đã giúp đỡ thiên ca trong những năm qua xin quý vị tiếp tục ủng hộ chúng tôi tích cực hơn bằng cách mua vé VIP cho chính mình và gia đình, ngoài ra cũng xin mua thêm những vé đồng hạng để tặng cho bạn bè của mình, giúp mọi người có dịp diện kiến Đức Thầy và đến gần với Pháp Thiên Vô Vi hơn, đó cũng là một hình thức “Vay pháp trả pháp” và tạo thêm phúc duyên cho chính mình và gia đình.

Một lần nữa chúng tôi chân thành cảm ơn sự đóng góp vô cùng quý báu của quý vị và cầu nguyện Bề Trên luôn ban chiếu cho quý vị và gia đình gặp được nhiều may mắn, tu hành tinh tấn.

Trân trọng Kính chào và Kính mời.

VôVi Multimedia Communication

Ngày 03 tháng 07 năm 2003

Xin chú ý: Quý bạn đạo tham dự thiên ca có thể gửi tiền vé thiên ca (xin ghi loại vé) cùng lúc với lệ phí tham dự đại hội, hoặc check hay money order payable to: VoVi Dallas. Chúng tôi sẽ phát vé cho quý vị khi nhận phòng. Khi gửi tiền cho UBTCĐH xin ghi thêm vé thiên ca. Thành thật cảm ơn các bạn. VMC.

Đề Nghị về Việc Sử Dụng Unicode

Với mục đích phát triển Vô Vi, chúng tôi xin đề nghị sử dụng Unicode.

Vì sao nên đánh dưới dạng Unicode ?

1.Miễn phí: Có thể dùng VPSKeys (www.vps.org) hay Unikey (unikey.sourceforge.net) để đánh dấu chữ Việt. Các bạn có thể sử dụng 5 unicode fonts của Microsoft như Arial, Courier, Tahoma, Times New Roman, Verdana.

2.Tiện lợi: Nhờ sử dụng unicode, các tài liệu, kinh sách không phải mất nhiều thì giờ hoán chuyển từ các cách đánh font khác.

3.Thống nhất: Các tài liệu ghi chép lại lời giảng của Thầy qua băng cassette cũng nên đánh dưới dạng unicode. Khi cần có thể cho lên website hoặc ra kinh sách mà không mất thì giờ hoán chuyển.

4.Nhanh chóng: Tuần Báo Phát Triển Điển Nặng cũng nên phổ biến và sử dụng font unicode thì khi các tin tức, bài vở gửi về không phải mất thì giờ hoán chuyển. Việc chuyển tin tức lên website sẽ nhanh chóng hơn.

Vài hàng đóng góp.

Phạm Gia Tường

Email: phamtg00@yahoo.com

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Cụ Đỗ Thị Thìn, má chồng của bạn đạo Phạm Kim Hằng, đã từ trần vào ngày 30 tháng 6 năm 2003, hưởng thọ 87 tuổi, được sớm siêu thăng tịnh độ. Toàn thể bạn đạo San Jose chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình anh Tiến và chị Kim Hằng Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California

BẠN ĐẠO VIẾT

PHU QUÉT RÁC

Hàng ngày và hàng ngày, các anh chị PHU QUÉT RÁC phải thức dậy thật sớm, đồ nghề – xe cộ sẵn sàng, làm việc không ngừng nghỉ để bộ mặt thành phố sạch đẹp; để ông mặt trời nhô lên không e thẹn, dân chúng hạnh diện có đô thị sạch đẹp, văn minh chẳng?

Nếp sống càng cao, rác càng nhiều. Nhiều đến mức báo động ô nhiễm. Làm sao xử lý? Nhìn bãi rác có thể đoán nếp sống cao hay thấp của một xã hội.

Đây là rác bên ngoài, còn rác bên trong của mọi người cũng gia tăng nhanh hơn. Muốn có một chỗ đứng trong xã hội, con người phải đấu tranh – giành giật – thủ thuật – hại nhau để tom góp về mình, bất chấp mọi thủ đoạn, luân lý đạo đức bị đánh mất từ bao giờ. Có nhắc thì người ta nhúng vai trề môi. Ở đó mà đạo lý!!

Thật vậy, hàng ngày con người phóng những tâm ác ra vũ trụ, luồng tư tưởng xấu đó kết thành trực khí ngất trời, nặng nề áp đảo con người, nên biết bao nhiêu tai nạn đến với chúng ta.

Hiểu được phần nào nên tôi mới làm phu quét rác: “Quét nhà ra rác” tìm rác thì có rác; lại thấy rác nhiều hơn. Rác phủ từ đầu chí chân; từ trong ra ngoài. Nên hàng ngày phu quét rác phải tăng thời gian quét rác nhiều hơn. Trong băng giảng mẫu ái kỳ 12 Thầy có dạy: “Thấy mình tâm tối ráng cày cho mình”. Phải cày hoài quét hoài mới minh. Thầy cũng dạy: “Tu càng ngày càng thông minh mới nên tu, tu càng ngày càng ngu muội đừng nên tu”. Cái ngu muội mà Thầy dạy phu tôi: là “đừng ý nơi tha lực; ý nơi tha lực của tu ai khai”. Vậy mà bấy lâu nay mặc dù tu PLVVKHHBPP tôi vẫn mang danh tu chạy, chạy theo người này, chạy theo người nọ, nghe ai hay là tôi chạy đến đón tiếp nhờ đỡ, nịnh bợ, nhờ soi căn, xem tiền kiếp v.v...

“...Nghe đâu có Thánh lại giành đi xem

Ai ngờ mình lại lem nhem.

Tu mà không biết ai đem cho mình...”

Ô.Tám.

Thầy dạy: “...dù bạn có ngủ chung với Thượng Đế, thì bạn cũng phải tu...”

Càng chạy theo tha lực thì ta càng yếu hèn hơn. Thầy dạy tiếp: “nắm lấy cái pháp mà tu chớ không

phải ôm ông thầy tu; Ôm ông thầy rồi ông thầy chết bỏ tu sao?...Đi đâu thì đi rồi cuộc rồi bạn cũng về với chính bạn” Bao nhiêu rác rưởi mà Thầy chỉ cho phu tôi quét, tôi cố quét; nhưng tự thấy quét thì ít mà xả rác thì nhiều, làm sao sạch được! Nên Thầy quở: “Tu hành thì ít mà lỗi lầm thì nhiều”, nên tôi từng trả lời: Anh làm gì? Dạ, làm tỉnh và làm phu quét rác.

Bấy lâu nay, tôi mang danh tu pháp lý VV. Mà tôi hành pháp chiếu lệ.

Tối thức dậy ngồi qua quít rồi lăn ra ngủ. Tâm tánh sửa không được bao nhiêu. Tại sao tôi ngồi không được lâu. Vì hàng ngày tôi hưởng hạ thị phi – vọng động chuyện đời. Thù ghét người này, muốn hại người kia, tranh giành thế lực – địa vị nên lực lượng điển quang hạ thấp, nên ngồi không được lâu, bức rức phải xả thiền, như thế làm sao định được, làm sao mở khuyết bên trong. Kẹt càng thêm kẹt; còn người nào hưởng thưởng nghĩ đến những bất thành đạt đều phải chịu khổ, chịu nhục, tâm hướng về nhân sinh với tâm tình cởi mở, hòa ái tương thân, thì tối ngồi điển rút dễ định hơn. Vì Thầy có dạy: “Có thanh mới hòa thanh...” mà có định thì huệ mới phát được. Còn hiện giờ khung sườn 10 điều tâm đạo thực hành tôi chẳng thực hiện được điều nào, tệ lắm thay!!

Rõ ràng tôi đã bỏ pháp ngay trong lúc thực hành. Giờ nhờ Thầy thương tha thứ tội ư! Lười biếng làm sao thương, sửa pháp làm sao tha thứ được. Mà dù Thầy có thương có tha cũng không cứu vãn được.

Việc còn lại phu tôi thấy mình phải hành – hành và cương quyết thực hành may ra mới có chỗ đứng nào đó trong vô vi.

Hỏi vạn linh trong bản thể, lục căn lục trần hãy cùng phu ta chánh tu- chánh tín và chánh thực hành.

*Xa phu quét rác bên đường
Trông qua lại phản ánh gương thực hành.*

27.06.2003

THIÊN NGHI

Thông Báo của UBTCĐH Đại Đồng Tu Tiến 2003 Tại San Francisco, California

Kính thưa Quý Bạn Đạo, Xin quý bạn đạo lưu ý :

1. Thời hạn chốt ghi danh và đóng lệ phí cho Đại Hội là **ngày 15 tháng 7, 2003**, để chúng tôi có thể bảo đảm giữ phòng cho quý bạn.
2. Quý bạn đạo nào đã ghi danh đến ở trước hay sau Đại Hội, xin vui lòng liên lạc với Ban Ghi Danh để xác định những ngày ở thêm vì thời điểm mới. (nhập khóa bắt đầu từ 3 giờ chiều ngày 24-10-03 đến ngày 31-10-03 trước 12 giờ trưa) (nếu quý bạn chưa xác định).
3. Bạn đạo đã mua vé máy bay xin điền phiếu chuyển vận và gửi về BTC để chúng tôi sắp xếp việc đưa đón. Hoặc xin gửi điện thư email cho BTC (theo phiếu chuyển vận đính kèm)
4. Quý bạn đạo có quốc tịch Âu Châu (Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Bỉ, Anh Quốc, v..v..) và quý bạn đạo có quốc tịch Úc (Australia) xin kiểm lại Thông Hành (Passport) có phải là loại MACHINE READABLE (à lecteur optique) và nếu cần xin làm thủ tục đổi thông hành sớm. **Sau ngày 1 tháng 10, du khách có các quốc tịch trên phải xin VISA vào Mỹ nếu không có thông hành loại mới.**

What Is a Machine Readable Passport?

A machine readable passport has biographical data entered on the data page according to international specifications. The size of the passport and photograph, and arrangement of data fields, especially the two lines of printed OCR-B machine readable data, meet the standards of the International Civil Aviation Organization, Doc 9303, Part 1 Machine Readable Passports. OCR-B means the type is Optical Character Reader size B.

Thành thật cảm ơn quý bạn,
UBTCĐH

Phiếu Ghi Danh

Đại Hội Đại Đồng Tu Tiến và Lễ Thượng Thọ Sinh Nhật của Đức Thầy

Tại San Francisco Airport Marriott, Burlingame, California

24 -10 -2003 / 31-10- 2003

(xin điền mỗi người một phiếu, kể cả trẻ em)

Họ và Tên: _____

Địa Chỉ : _____

Thành Phố /Tiểu Bang: _____ Zip code: _____

Quốc Gia: _____

Thuộc Thiên Đường / HAHVV: _____ Quốc tịch: _____

Nam [] Nữ [] Tuổi: _____ Điện thoại: _____ E-mail/Fax: _____

Ghi Danh Đại Hội :

Phòng		Đóng trước 17-5- 2003	Đóng trước 2-8-2003	Lệ phí <u>Đại Hội</u> mỗi người	Tổng Cộng
Phòng 4 người	Người lớn	200 USD	375 USD	575 USD	
	Trẻ em dưới 12 t	200 USD	250 USD	450 USD	
Phòng 3 người	Người lớn	200 USD	440 USD	640 USD	
	Trẻ em dưới 12 t	200 USD	320 USD	520 USD	
Phòng 2 người	Người lớn	200 USD	550 USD	750 USD	
Phòng 1 người	Người lớn	400 USD	690 USD	1090 USD	

Chỗ ở trước và sau Đại Hội : Khách sạn San Francisco Airport Marriott Hotel

(đồng giá cho trẻ em và người lớn) (gồm tiền phòng và thuế khách sạn)

	1 Đêm mỗi người	Đêm 22-10-03	Đêm 23-10-03	Đêm 31-10-03	Đêm 1-11-03	Tổng cộng
Phòng 4 người	24 USD					
Phòng 3 người	33 USD					
Phòng 2 người	48 USD					
Phòng 1 người	96 USD					

Tour San Francisco : 20 USD	
Xe Bus Di chuyển đến Hội Trường Thiên Ca(không đi phố): 15 USD	
Xe Bus Di chuyển đến Hội Trường Thiên Ca(có ghé Phố San Jose): 25 USD	
Tổng cộng Lệ phí	
Đóng lệ phí đợt 2 trước 15-7-2003	
Đóng hết lệ phí trước 15-7-2003	

Tôi chọn loại phòng KING ROOM[] Hay DOUBLE ROOM [] và xin sắp phòng chung với:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

1. Ghi Danh Đại Hội

Nhận phòng ngày 24 tháng 10, 2003 sau 3 giờ chiều, và trả phòng ngày 31 tháng 10, 2003 trước 12 giờ trưa.

Lê Phí người lớn: Chúng tôi xin đề nghị chương trình trả làm 2 lần để thuận tiện cho quý bạn. Tuy nhiên, phiếu ghi danh chỉ có hiệu lực khi quý bạn đã trả hết lệ phí.

Chương Trình Sơ Lược:

Thứ sáu 24-10-03: Nhận Phòng sau 3 giờ chiều

Thứ bảy 25-10-03: Bạn đạo tham dự Thiên Ca tại the Flint Center, San Jose (vé bus và vé thiên ca không bao gồm trong lệ phí đại hội) (ăn uống tự túc)

Chủ nhật 26-10-03: Tour San Francisco (dành cho bạn đạo ghi danh đi Tour) (ăn uống tự túc)
(Chương trình sẽ thông báo sau trong cẩm nang cho bạn đạo không đi tour).

Thứ hai 27-10-03: Mừng Lễ Thượng Thọ Sinh Nhật Đức Thầy (3 buổi ăn: sáng trưa chiều)

Thứ ba 28-10-03: Khai mạc Đại Hội Đại Đồng Tu Tiến (3 buổi ăn: sáng trưa chiều)

Thứ tư 29-10-03: Đại Hội Ngày Thứ Nhì (3 buổi ăn: sáng trưa chiều)

Thứ năm 30-10-03: Đại Hội Ngày Thứ Ba (3 buổi ăn: sáng trưa chiều)

Thứ sáu 31-10-03: Bế mạc Đại Hội lúc 11 giờ trưa. (ăn điểm tâm)

Quý bạn có thể chọn 2 loại phòng :

King Room: 1 giường King Size (dành cho 1 hay 2 người)

Double Room: 2 giường Full-Size (dành cho 2 người, 3 người hoặc tối đa 4 người) (mỗi giường bề rộng 135cm, bề dài 187.5 cm)

Lê phí trẻ em dưới 12 tuổi: Tối đa 2 em dưới 12 tuổi ở cùng cha mẹ

Hạn chót ghi danh đóng lệ phí : 15 tháng 7, 2003

- ***Đóng lệ phí đợt 2 : trước ngày 15 tháng 7, 2003.***

Quý bạn đạo ghi danh sau ngày 17 tháng 5 xin đóng hết lệ phí trước ngày 15 tháng 7, 2003.

Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ.

2. **TOUR SAN FRANCISCO (Chủ nhật 26 tháng 10, 2003)**

Bus Tour San Francisco vào ngày chủ nhật 26 tháng 10, 2003. Xe bus khởi hành vào lúc 10 giờ sáng tại Hotel và trở về lúc 5 giờ chiều tại Hotel. Viếng thăm cầu Golden Gate, thăm viếng phố tàu, ăn trưa tự túc, shopping, v..v...

Lệ Phí 20 USD mỗi người kể cả trẻ em

3. **Ghi danh đi xe bus đến Hội Trường Thiên Ca chiều thứ bảy 25 tháng 10 năm 2003**

Xin chọn BUS Khởi hành từ khách sạn Marriott vào 5 giờ chiều, đến The Flint Center of Performing Arts, San Jose, và trở về khách sạn sau buổi thiễn ca (không ghé phố San Jose).

Lệ Phí 15 USD mỗi người kể cả trẻ em

Hoặc BUS khởi hành từ khách sạn Marriott vào lúc 12 giờ trưa, ghé Phố San Jose (Việt-Tàu – The Grand Century Mall, ăn uống tự túc, shopping) và đến The Flint Center of Performing Arts, San Jose, và trở về khách sạn sau buổi thiễn ca.

Lệ Phí 25 USD mỗi người kể cả trẻ em

Ghi Chú : CHÚNG TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN GHI DANH TỰ TỨC CHO ĐẠI HỘI

Xin quý bạn tôn trọng các điều lệ về trật tự trong Đại Hội:

- **Không bán hoặc phân phát bất cứ vật gì nếu không có sự thỏa thuận trước với BTC.**

Tất cả lệ phí tham dự Đại Hội xin trả bằng DOLLARS Mỹ (\$US)

International Money Order [] Postal money order [] hay Cashier's check

Phiếu ghi danh, chi phí đại hội và khách sạn xin gửi về:

Ban đạo tại Mỹ, Úc Châu, và Á Châu:

Money Order hay cashier's check xin đề tên: **VoVi Friendship Association of Northern California**

và gửi về địa chỉ: Mai Nguyen

P.O. Box 5234

Oroville, CA 95966, USA

Tel: (530) 589-6972 Email: maioro@yahoo.com

Ban đạo tại Canada:

Money Order hay cashier's check xin đề tên: **VoVi Association of Canada**

và gửi về địa chỉ: Phan Cao Thăng

7021 Louis Hebert Apt 1C,

Ville Lasalle, Quebec H8N 3E9, Canada

Tel: (514) 367-3961 Email: aphancao@videotron.ca

Ban đạo tại Âu Châu:

Xin đóng tiền cho anh Dominique và gửi về địa chỉ:

Dominique Santelli

Thiền Viện Quy Thức

220 Le Senaillet, 74500 Publier, France

Tel: (0)(4) 50 70 83 55 Email: santelli.dominique@wanadoo.fr